

# MR.DIY ซ่อมอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ที่สาขา อาคารพาณิชย์ มุกดาหาร ส่งเสริมความปลอดภัย พ ร่วมเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า



กรุงเทพฯ, 23 กรกฎาคม 2564 – บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพฯ) จำกัด จะมีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ที่ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (MR.DIY) สาขา อาคารพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับ ทีมงานประจำสาขา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ช่วยให้ทีมงานได้มีทักษะ และความพร้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจหากเกิดสถานการณ์เพลิงไหม้จริง อีกทั้ง ยังเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าในพื้นที่ในการเข้ามาใช้บริการ โดยนำร่องสาขาแรกที่ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาอาคารพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมจัดฝึกอบรมให้กับสาขาต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ของ MR.DIY สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram &Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และYouTube: MR DIY Thailand

เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.

มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เป็นบริษัท ที่บริหารจัดการสาขาโดยตรง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีสาขากว่า 300 สาขาทั่วประเทศ ไทย เราเป็นร้านค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างความแตกต่างเพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าผู้มีการคุณทุกท่าน ในทุก ๆ สาขาของเราทั่วประเทศ

มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ทุกสาขา ได้รับการบริหารจัดการโดยตรงโดยบริษัทมิสเตอร์. ดี.ไอ. วาย. และทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ตลอดห่วงสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ที่มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 16,600 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ประดับยนต์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอาง

บริษัท มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ โดยการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญของบริษัท ของเราที่ว่า “รับประกันราคาถูกเสมอ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นนท์ ปุราธานะ (ฝ่ายการตลาด)

บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ. วาย. เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 02-136-7401 ต่อ 303